

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH AN GIANG

Số: /CTAGI-NVDTPC
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết
về Phiên họp Chính phủ thường kỳ
tháng 5 năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng năm

Kính gửi:

- Các Chi cục Thuế thành phố, khu vực;
- Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Thuế.

Thực hiện Công văn số 2900/VPUBND-TH ngày 07/6/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024, Cục Thuế tỉnh An Giang triển khai thực hiện như sau:

1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024

Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024 như sau:

Chính phủ thống nhất đánh giá: Trong tháng 5, tình hình thế giới tiếp tục bất ổn, nhiều khó khăn, thách thức lớn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia, khu vực; nhiều nước đã ban hành các gói kích thích kinh tế mới; giá vàng, xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa, vận tải thế giới biến động mạnh, tạo sức ép lên lạm phát và tăng trưởng toàn cầu.

Ở trong nước, dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo toàn diện, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã theo dõi sát, nắm chắc tình hình, chủ động có giải pháp ứng phó, thích ứng linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, chắc chắn trước các vấn đề phát sinh, bảo đảm hài hòa giữa xử lý tình huống trong ngắn hạn và phát triển trong trung, dài hạn. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực và tốt hơn tháng 4; tính chung 05 tháng đầu năm 2024 đạt kết quả tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực.

- Những điểm tích cực về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024:

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, thúc đẩy tăng trưởng cả 3 khu vực, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng tăng 4,03% so với cùng kỳ. Thị trường tiền tệ, tỷ giá được điều hành linh hoạt, kịp thời, hài hòa với điều hành lãi suất, bảo đảm an toàn, thanh khoản của hệ thống ngân hàng. **Thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 52,8% dự toán năm, tăng 14,8% so với cùng kỳ.** Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 5 tăng 9,1% so với tháng trước, tính chung 5 tháng tăng 16,6% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%. Khu vực dịch vụ duy trì đã tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 8,7% so với cùng kỳ.

- Những khó khăn, thách thức:

Áp lực lạm phát, tỷ giá có xu hướng tăng. Thị trường tài chính, tiền tệ vẫn tiềm ẩn rủi ro; tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn khó khăn; tỷ lệ nợ xấu ở mức cao; quản lý thị trường vàng còn bất cập. Sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, tại một số địa phương trọng điểm tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ. Thị trường bất động sản có những tồn tại chậm được khắc phục. Một số quy định phân cấp, phân quyền, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh tiếp tục vướng mắc. Công tác phối hợp và phản ứng chính sách trong một số trường hợp chưa thực sự kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa được xử lý dứt điểm. Tình hình thiên tai, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn... diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai. Một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Vấn đề an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm, ngập úng, ùn tắc, ô nhiễm tại các đô thị... vẫn là những thách thức lớn. An ninh, trật tự an toàn xã hội, tội phạm ở một số địa bàn, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng địa chính trị leo thang, tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, tạo áp lực lớn lên điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

2. Các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế trọng tâm triển khai thực hiện

Cục Thuế yêu cầu Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế tập trung triển khai các nội dung công tác trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cấp ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024 cụ thể trong từng giai đoạn sát thực tế, phù hợp với từng địa bàn. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2024 được giao.

(2) Thực hiện tốt công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2025 - 2027; rà soát, đánh giá tình hình thu và tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn; phân tích các yếu tố tác động của kinh tế, cơ chế, chính sách như: chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí - lệ phí, các chính sách mới ban hành có hiệu lực trong năm 2024 ảnh hưởng đến thu NSNN và tác động của các chính sách tài khóa, tiền tệ của Chính phủ nhằm hỗ trợ, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh.

(3) Quán triệt **Thông báo số 460/TB-TCT ngày 21/5/2024 của Tổng cục Thuế** kết luận tại hội nghị về việc triển khai công tác Cải cách hiện đại hóa và Chuyển đổi số ngành thuế năm 2024. Phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của ngành Thuế. Tiếp tục rà soát, tổng hợp và phản hồi những vướng mắc, bất cập trong cơ chế chính sách, TTHC thuế, quy trình nghiệp vụ quản lý thuế hoặc những quy định không phù hợp với yêu cầu cải cách hiện đại hóa/chuyển đổi số của ngành, cần đề xuất sửa đổi, bổ sung. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tham gia có chất lượng đối với Dự thảo hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý thuế đến năm 2030.

(4) Đề các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiếp thị liên kết trên các sàn giao dịch thương mại điện tử nắm, hiểu rõ các quy định về chính sách, pháp luật thuế, triển khai thực hiện theo **Công văn số 2210/TCT-DNNCN ngày 24/5/2024 của Tổng cục Thuế** về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tiếp thị liên kết trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Hướng dẫn chính sách, pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động tiếp thị liên kết và các hoạt động kinh doanh khác trên sàn thương mại điện tử để nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế; chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc phát sinh về chính sách pháp luật, nghĩa vụ thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để kịp thời giải quyết, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ thuế theo đúng quy định.

(5) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung **Công văn số 2162/TCT-TTKT ngày 22/5/2024 của Tổng cục Thuế** về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chế tác vàng bạc đá quý. Thực hiện rà soát toàn bộ các doanh nghiệp (phát sinh tờ khai 03/GTGT), các hộ, cá nhân kinh doanh, gia công vàng bạc, đá quý trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Tiếp tục chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng hóa đơn theo đúng quy định và hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, trong đó tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh kiểm tra việc áp dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, cửa hàng, địa điểm kinh doanh vàng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quản lý thị trường kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các vi phạm về thuế, hóa đơn.

(6) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc theo **Thông báo số 500/TB-TCT ngày 31/5/2024 của Tổng cục Thuế** về việc phân công triển khai một số nhiệm vụ công tác quản lý nợ. Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo

của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và chủ động có các giải pháp tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ với lộ trình, thời hạn và chỉ tiêu cụ thể, phân định rõ trách nhiệm của các bộ phận trong công tác phối hợp rà soát, đối chiếu để xử lý dứt điểm các khoản nợ sai, nợ ảo. Thực hiện phân loại, xác định các khoản nợ thuế chính xác để có giải pháp quản lý, đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ quyết liệt, kịp thời, đúng quy định.

(7) Để phân đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đạt chỉ tiêu thu nợ, xử lý nợ và tiền thuế nợ năm 2024, để tăng cường thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN, hạn chế nợ mới phát sinh, nghiêm túc triển khai thực hiện theo **Công văn số 2403/TCT-QLN ngày 06/6/2024 của Tổng cục Thuế** về việc tăng cường thu hồi nợ đọng thuế. Thực hiện rà soát toàn bộ các khoản nợ liên quan đến đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo tình hình nợ lớn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Thực hiện rà soát, phân loại nợ thuế, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình nợ thuế theo đúng hướng dẫn tại Quy trình Quản lý nợ. Phân công, giám sát, kiểm soát chặt chẽ và trực tiếp chỉ đạo sát sao việc áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế theo đúng quy định, gắn trách nhiệm cụ thể tới từng cán bộ, công chức.

(8) Khẩn trương thực hiện nghiêm **Công điện số 01/CD-TCT ngày 04/6/2024 của Tổng cục Thuế** về quyết liệt triển khai hiệu quả việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Triển khai rà soát, kiểm tra đồng bộ, toàn diện việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT, tiếp thị liên kết (affiliate marketing), cung cấp các sản phẩm nội dung thông tin số và nhận thu nhập từ hoạt động quảng cáo, cung cấp phần mềm,... Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với loại hình nêu trên để các CSKD hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện nghiêm túc việc kê khai, nộp thuế theo quy định, thúc đẩy việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, chống thất thu NSNN. Tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hoá đơn điện tử trong các giao dịch tới từng cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại điện tử,...

(9) Nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng, nghiêm túc quán triệt thực hiện các nội dung tại **Công văn số 1535/CTAGI-CNTT ngày 05/6/2024 của Cục Thuế** về việc cảnh báo chiến dịch tấn công sử dụng mã độc RAT. Thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo của các cơ quan chức năng, các tổ chức lớn để kịp thời nâng cấp các bản cập nhật mới nhất để tránh nguy cơ bị tấn công. Tăng cường công tác giám sát để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng. Không cài đặt và sử dụng các phần mềm, ứng dụng không có bản quyền nhằm hạn chế các nguy cơ bị tấn công khai thác

(10) Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung **theo Công văn số 1469/CTAGI-KTNB ngày 28/5/2024 của Cục Thuế** về việc Kế hoạch triển khai Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC. Tiếp tục tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế, xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường giám sát, kiểm soát có hiệu quả việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của cán bộ, đảng viên; khắc phục có hiệu quả; xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

(11) Nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung tại **Quyết định số 714/QĐ-TCT ngày 28/5/2024 của Tổng cục Thuế** về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tổng cục Thuế theo Quyết định số 885/QĐ-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; triển khai đồng bộ, toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính tại Quyết định số 74/QĐ-TCT ngày 19/01/2024 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024; Quyết định số 82/QĐ-TCT ngày 23/01/2024 của Tổng cục Thuế về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về việc những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Quyết định số 885/QĐ-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Tài chính tại Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

(12) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được phê duyệt tại Quyết định số 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tập trung vào: Tuyên truyền phổ biến quán triệt chủ trương Chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; Hoàn thiện cơ chế chính sách; Triển khai một số chương trình, nhiệm vụ cụ thể phục vụ chuyển đổi số của Tổng cục Thuế; Các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, quán triệt nội dung tại **Quyết định số 20/QĐ-BCĐCĐS ngày 11/6/2024 của Tổng cục Thuế** về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong ngành Thuế năm 2024.

Cục Thuế yêu cầu Văn phòng, các Phòng thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy (để b/c);
- Thành viên BCD chống thất thu NS (phối hợp);
- BLĐ Cục Thuế;
- Lưu: VT, NVDTPC(39b).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Trí Dũng